

# Sở Y Tế Công Cộng Bloomington Phục Vụ Bloomington, Edina & Richfield

## SỨC MỆNH

Thu hút cộng đồng tham gia vào việc đẩy mạnh, bảo vệ và cải thiện sức khỏe của tất cả mọi người.

## TẦM NHÌN

Một cộng đồng khỏe mạnh được tiếp nhận các dịch vụ và hỗ trợ tại địa phương.

## DỊCH VỤ TRỰC TIẾP

Miễn phí hoặc gửi hóa đơn đến Medical Assistance

### **KHÁM TẦM SOÁT SỨC KHỎE**

#### **KIỂM TRA HUYẾT ÁP**

Gọi điện để đặt lịch hẹn.

Bloomington Public Health Center: 952-563-8900

Creekside Community Center: 952-563-4944

#### **XÉT NGHIỆM TUBERCULIN TRÊN DA**

Thứ Ba, 11:30 sáng - 3:30 chiều theo lịch hẹn. Chi phí là \$40.

#### **ĐÁNH GIÁ TÁC NHÂN GÂY CƠN HEN SUYỄN TẠI NHÀ**

### **CHÚNG NGỪA VÀ TIÊM PHÒNG CÚM**

Các mũi tiêm chủng ngừa được cung cấp theo lịch hẹn dành cho những người không có hoặc có bảo hiểm một phần. Đề xuất đóng \$20 cho mỗi mũi tiêm chủng nhưng không bắt buộc phải nộp. Tìm thông tin về mũi tiêm vắc-xin COVID-19 của quý vị tại [Vaccines.gov](https://www.vaccines.gov).

### **HỖ TRỢ MANG THAI VÀ NUÔI DẠY CON CÁI**

- Giáo dục và hỗ trợ cá nhân cho người mang thai, người lần đầu tiên làm bố mẹ và gia đình. Y Tá Y Tế Công Cộng hoặc Nhân Viên Y Tế Cộng Đồng thăm khám trực tiếp tại nhà hoặc trực tuyến.
- Hỗ trợ thai kỳ khỏe mạnh và phát triển thời thơ ấu thông qua các cơ hội học tập, sàng lọc phát triển và giới thiệu đến các nguồn lực hỗ trợ trong cộng đồng.
- Chương Trình Dinh Dưỡng Bổ Sung Dành Cho Women, Infants and Children (WIC) tập huấn về dinh dưỡng, tư vấn và trợ cấp thực phẩm cho những người đáp ứng điều kiện hợp lệ đang mang thai, cho con bú hoặc có con nhỏ đến năm tuổi.
- Thông tin và hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ được cung cấp bởi nhân viên được chứng nhận hỗ trợ các bà mẹ cho con bú và Cố Vấn Nuôi Con Bằng Sữa Mẹ của WIC Peer.
- *Follow Along Program* hỗ trợ các bậc bố mẹ thông qua đánh giá tăng trưởng và phát triển của con quý vị cho đến ba tuổi.

## **SỨC KHỎE TÌNH DỤC VÀ SINH SẢN**

Tư vấn sức khỏe, giáo dục và cung cấp thông tin tài nguyên cho các cá nhân và nhóm.

## **SỨC KHỎE NGƯỜI LỚN TUỔI**

Đánh giá các mối quan ngại về sức khỏe, kết nối các cá nhân và gia đình với các nguồn lực địa phương và hỗ trợ các tổ chức cộng đồng.

## SỨC KHỎE DÂN SỐ

### **CỘNG ĐỒNG KHỎE MẠNH**

Thúc đẩy tăng cường sức khỏe tinh thần thông qua lối sống tích cực, ăn uống lành mạnh và không hút thuốc lá, nhận hỗ trợ từ nguồn tài trợ thông qua *Statewide Health Improvement Partnership (SHIP)* của Minnesota Department of Health.

### **CHUẨN BỊ ỨNG PHÓ TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP**

Chuẩn bị sẵn sàng và ứng phó với các mối đe dọa sức khỏe cộng đồng như khủng bố sinh học, đại dịch và đau thương cộng đồng.

## THAM GIA

Sở Y Tế Công Cộng ký hợp đồng với một số trường học và chương trình để mang lại trải nghiệm cho học sinh/sinh viên trong lĩnh vực này. Các cơ hội làm tình nguyện bao gồm *Medical Reserve Corps* và *Community Emergency Response Team*.

Truy cập [blm.mn/ph](https://blm.mn/ph) để biết thêm thông tin về các cơ hội làm tình nguyện và thực tập.

## LIÊN HỆ SỞ Y TẾ CÔNG CỘNG

Các cuộc hẹn cần thiết để nhận các dịch vụ trực tiếp. Chương Trình WIC: **952-563-8993**

Tất cả các dịch vụ khác: **952-563-8900** chọn "Intake" (Nhập thông tin)

1900 West Old Shakopee Road  
Bloomington, MN 55431  
[publichealth@BloomingtonMN.gov](mailto:publichealth@BloomingtonMN.gov)  
[blm.mn/ph](https://blm.mn/ph)

